
sþ. 761. Fyrirspurn [414. mál]
til heilbrigðisráðherra um einstaklinga með glútenóþol.

Frá Hreggviði Jónssyni.

1. Hve margir einstaklingar hafa greinst með glútenóþol hér á landi?
2. Bera innfluttar vörur fyrir sjúklinga með glútenóþol með einhverju móti lægri skatta en

aðrar matvörur, og ef svo er, hvaða tilvik er um að ræða?
3. Hefur kostnaðarauki við matargerð sjúklinga með glútenóþol verið reiknaður út og

hver er hann á ári?
4. Hve margir einstaklingar njóta fyrirgreiðslu frá Tryggingastofnun ríkisins vegna

sjúkdómsins.


